



HỌP GÓP Ý CÔNG CỘNG VỀ CROSSTOWN BOULEVARD

Thứ Năm, Ngày 13 Tháng Mười Một, 2014 | lúc 5 giờ chiều

Kính chào quý vị

Cám ơn quý vị đã đến dự buổi họp góp ý công cộng hôm nay cho việc Đánh Giá Môi Trường (EA, tái thẩm định EIS) của Crosstown Boulevard. Buổi họp góp ý công cộng này cho quý vị cơ hội để góp ý về EA, bao gồm những chi tiết liên quan đến Crosstown Boulevard. Mục đích của con đường này là để giúp cho việc ra vào dễ dàng hơn đường mới I-40 Crosstown Expressway đi vào khu downtown bằng cách cung cấp một tuyến đường địa phương giúp cho người đi làm, du khách, và người dân dễ dàng đi vào và đi ra từ các khu phố và thương nghiệp, những địa điểm thu hút du khách, những buổi tổ chức thể thao, Trung Tâm Hội Nghị và những hoạt động khác trong khu downtown.

Chương Trình Họp Góp Ý Công Cộng

Giờ	Vấn Đề
5 giờ chiều	KHAI MẠC: Ghi danh, lấy bản thông tin, xem phần triển lãm, gặp nhân viên dự án và nêu thắc mắc về những cải tiến được đề nghị.
	Điều Quan Trọng – Quyết định xem quý vị có muốn góp ý hay không. Nếu muốn, chọn (những) cách góp ý và làm theo chỉ dẫn*.
	Bắt đầu phần Phát Biểu Ý Kiến Riêng Tư* và Viết Thư Góp Ý* . Phần Phát Biểu Ý Kiến Riêng Tư kết thúc lúc 5 giờ 30 chiều.
5 giờ 30 chiều	Thuyết Trình Dự Án <i>Frank Roesler, III, Sở Giao Thông Oklahoma</i> <i>Eric Wagner, Thành Phố Oklahoma</i> <i>Lisa Nungesser, PhD, Parsons Brinckerhoff</i>
Khoảng 6 giờ tối	Bắt đầu phần chọn lựa Phát Biểu Ý Kiến Công Khai* sau khi kết thúc phần thuyết trình dự án.
	Tiếp tục xem triển lãm và gặp nhân viên dự án.
7 giờ 30 tối	Kết thúc buổi họp góp ý công cộng.
	Thư Góp Ý (gửi bưu điện, email, hay trong mạng điện toán)* sẽ được nhận cho đến ngày 1 tháng Mười Hai, 2014.

* Xem những cách góp ý và chỉ dẫn ở trang bên kia.

Những Cách Góp Ý và Chỉ Dẫn

Có nhiều cách để góp ý. Ý kiến của quý vị sẽ được xem xét và cân nhắc bởi ODOT và FHWA như là một phần trong quá trình EA. Quý vị nên giới hạn phần góp ý của mình trong nội dung của buổi họp góp ý công cộng EA tới nay, và những ý kiến hoặc quan điểm về dự án. **Phần góp ý chính thức là lúc quý vị được đóng góp ý kiến. Những thắc mắc sẽ không thể trả lời trong lúc này như là một phần trong hồ sơ chính thức.**

Phát Biểu Ý Kiến Riêng Tư

Nếu quý vị muốn góp ý riêng với thư ký buổi họp thì có thể chọn như vậy từ 5 giờ đến 5 giờ 30 chiều. Hãy đi theo bảng chỉ dẫn hoặc hỏi đường để đến địa điểm góp ý riêng. Đưa cho thư ký buổi họp “Phiếu Phát Biểu Ý Kiến” mà quý vị đã điền đầy đủ, ghi rõ tên, địa chỉ, và quý vị đại diện cho tập thể, tổ chức hoặc doanh nghiệp nào, nếu có. Sau đó hãy nói với thư ký buổi họp những ý kiến của quý vị. Quý vị cũng nên tham dự phần thuyết trình dự án trong lịch trình sẽ bắt đầu lúc 5 giờ 30 chiều.

Phát Biểu Ý Kiến Công Khai

Sau phần thuyết trình dự án, những ý kiến phát biểu công khai sẽ được chấp nhận. Xin điền vào “Phiếu Phát Biểu Ý Kiến.” Đưa phiếu này cho nhân viên dự án đã được chỉ định tại bàn tiếp tân trước 6 giờ 15 tối. Chúng tôi sẽ gọi tên quý vị theo thứ tự khi chúng tôi nhận phiếu ghi danh của quý vị. Khi quý vị được gọi đến bên microphone để phát biểu ý kiến, xin nói rõ tên, địa chỉ, và quý vị đại diện cho tập thể, tổ chức hoặc doanh nghiệp nào, nếu có. Xin giới hạn phần góp ý của quý vị trong 3 phút để có đủ thời gian cho những người khác góp ý. Phần phát biểu ý kiến công khai sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả mọi người muốn góp ý đều đã có cơ hội để góp ý hoặc cho đến khi cơ sở đóng cửa.

Thư Góp Ý

Quý vị có thể viết thư góp ý để thêm vào, hoặc để thay cho, việc phát biểu ý kiến. Xin điền vào “Phiếu Góp Ý” hoặc quý vị cũng có thể tự viết thư này. Xin ghi rõ tên, địa chỉ của quý vị và quý vị đại diện cho tập thể, tổ chức hoặc doanh nghiệp nào, nếu có. Nếu quý vị đã viết sẵn thư góp ý trước khi đến dự buổi họp góp ý công cộng, quý vị cũng có thể nộp lại thư đó. Có ba cách để gửi thư góp ý của quý vị:

Gửi Ngay Tối Nay: Điền vào “Phiếu Góp Ý” và bỏ phiếu này cùng với những tài liệu chứng minh khác vào thùng đặt tại bàn ghi danh.

Gửi Bằng Bưu Điện: Gửi thư góp ý đến:

Oklahoma Department of Transportation
Environmental Programs Division
Room 3D2a
200 NE 21st Street
Oklahoma City, OK 73105-3204
Fax: (405) 521-6917
Email: environment@odot.org

Trong Mạng Điện Toán: Xem phần EA và các báo cáo kỹ thuật hỗ trợ cho dự án, cũng như là để gửi góp ý trong mạng điện toán tại <http://www.okladot.state.ok.us/meetings/other.php>.



Hạn chót để góp ý là ngày 1 tháng Mười Hai, 2014.